

ของประธานาธิบดีคลินตัน

แถลงการณ์ฉบับนี้ ยอมรับว่า ความลับกันนี้ที่ไม่เหมาะสม ระหว่างผู้นำสหรัฐ และนางสาวลูวีนสกี ถือเป็น สิ่งที่เกิดเช่นเดียวกับความพยายามปกปิดข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ แต่ถึงกระนั้น การกระทำของผู้นำสหรัฐ ก็ไม่ได้ เข้าข่ายความผิดที่ระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการใช้อำนาจรัฐสภากล่าวโทษ และปลดผู้นำจากตำแหน่ง ซึ่งระบุว่า ความผิดที่ต้องโทษอิมพีชเมนต์ คือ การทรยศชาติ การรับสินบน หรือการทำผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง

พร้อมกันนั้นคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของผู้นำสหรัฐ ประกาศว่า สงครามระหว่างนายสแตร์ และผู้นำสหรัฐ จะกลายเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้ออย่างแน่นอน ซึ่งทางคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของผู้นำสหรัฐ จะเดินทางกลับคืนหรือกล่าวหาข้อของนายสแตร์ ด้านรองประธานาธิบดีอัลกอร์ ซึ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐ หากประธานาธิบดีคลินตันถูกถอดจากตำแหน่ง กล่าวกันว่า ไม่เชื่อถือในรายงานสรุปผลการสอบสวนฉบับนี้ และมั่นใจว่า ประธานาธิบดีคลินตัน ยังสมควรดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศต่อไป จนครบวาระในปี 2544 แม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขากำลังไปจะเป็นสิ่งผิด

ขณะที่ นายชาร์ลส แรนแกล กรรมการธิการยุติธรรม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการ ที่พิจารณาว่า สมควรจะอิมพีชเมนต์ ประธานาธิบดีคลินตันหรือไม่ กล่าวถึงรายงานของนายสแตร์ ที่มุ่งเน้นรายละเอียดเรื่องเช็กการ์ด เป็น

เพราะนายสแตร์ไม่มีข้อมูลที่จะเอาผิดผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้ นอกจากเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว

อย่างไรก็ดี สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ ก่อนเข้าส่งงานทำกันในเรื่องนี้ เพราะต้องการดูปฏิบัติการของสาธารณชน ก่อนจะตัดสินใจ "อิมพีชเมนต์" หรือการใช้อำนาจรัฐสภา กล่าวโทษ และปลดผู้นำจากตำแหน่ง แต่ก็มีหลายคนจะกล่าวยอมรับว่า รายงานสรุปผลการสอบสวนของนายสแตร์ บรรยายฉากเช็กการ์ดครั้น จนน่าตกใจ

ส่วน นายสแตร์ ปกป้องรายงานข้อกล่าวหาของเขา ว่า การให้รายละเอียดเรื่อง "ออร์ลันเช็กการ์ด" และการใช้ "วิธีการปฏิบัติทางการเทศ" เพียงเพื่อชี้ให้เห็นว่า ประธานาธิบดีคลินตันเป็นกบฏเท็จในคดีพอลโจนส์ เท่านั้น

ขณะเดียวกัน ผลการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกัน โดยโพรซีคชั่นแอปปิซี ระบุว่า 59% เชื่อว่า ประธานาธิบดีคลินตัน กระทำผิดกฎหมายในกรณีข้อกล่าวหาทางเพศครั้งนี้ ขณะที่ 49% เห็นว่า รายงานสรุปของนายสแตร์ มีความน่าเชื่อถือได้ และมีเพียง 26% ที่เห็นว่า ถ้อยแถลงจากฝ่ายที่ปรึกษาประธานาธิบดีคลินตัน มีความน่าเชื่อถือมากกว่า

ทนาย

การสอบสวน ซึ่งใช้เวลาถึง 4 ปี มีหลายเงินภาษีไป 4 ล้านดอลลาร์ อัยการอิสระได้สรุปรายงานการสอบสวน ที่มุ่งเน้นแต่เรื่องพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งมี การบรรยายในเชิงสามกอนาจาร และสอดแสดงถึงบุคลิกและเจตนาที่แท้จริงของนายสแตร์ นั่นคือ การทำลายภาพลักษณ์และความเป็นผู้นำ

ทนายโต้สตาร์ 'เช็กซ์คลินตัน' ไล่สี่

วอชิงตัน - คณะทนายความของคลินตัน เดินเกมรุกครั้งที่ 2 ประณามรายงานสรุปของอัยการอิสระเน้นแต่ไล่สี่แต่ไม่มีสาระ แถมนยังมุ่งเน้นรายละเอียดเรื่องเช็กซ์ ส่อเจตนาทำลายภาพคลินตัน พร้อมประกาศกร้าว ตึกนี้ยึดแน่นอน ขณะที่โพลล์ล่าสุด ระบุ อเมริกันชน เชื่อถืออัยการอิสระมากกว่าคลินตัน

หลังจากที่รายงานผลการสอบสวนของนายเคนเนธ สตาร์ อัยการ

อิสระ ในการขุดคุ้ยความผิดจากกรณีสัมพันธ์อื้อฉาว ระหว่างประธานาธิบดีบิล คลินตัน ผู้นำสหรัฐ และนางสาวโมนิกา ลูวินสกี อดีตเจ้าหน้าที่ฝึกงานทำเนียบขาว ถูกนำออกเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ต ขณะที่ปรีกษาด้านกฎหมายของผู้นำสหรัฐ ไม่ยอมเป็นฝ่ายตั้งรับ แต่กลับเดินเกมรุกตอบโต้ในทันที ด้วยการแถลงของนายเดวิด เคนดัลล์ ทนายความประจำตัว

ประธานาธิบดี ซึ่งระบุว่า รายงานดังกล่าวไม่มีมูลความจริง

ล่าสุด คณะทนายความของผู้นำสหรัฐ ได้ออกมารุกโต้อีกครั้ง ด้วยแถลงการณ์ความยาว 42 หน้า ซึ่ง เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ (12 ก.ย.) ระบุว่า รายงานของนายสตาร์ ที่อ้างถึงข้อกล่าวหาความผิดของประธานาธิบดี ทั้งหมด 11 กระทง ส่วนไม่มีมูลความจริง หากแต่เป็นเพียงการไล่สี่สี่ไล่เพียงอย่างเดียว

แถลงการณ์ดังกล่าว ระบุว่า ประธานาธิบดีคลินตัน ไม่เคยเบิกความเท็จ ไม่เคยขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไม่เคยโน้มน้าวชี้้นำพยาน และไม่เคยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ตามคำกล่าวหาของนายสตาร์

ขณะที่ปรีกษาด้านกฎหมายของผู้นำสหรัฐ กล่าวว่ หลังจาก